

	กฎหมาย Lacey Act ของสหรัฐอเมริกา	กฎระเบียบเกี่ยวกับไม้และผลิตภัณฑ์ไม้	พระราชบัญญัติห้ามทำไม้ผิดกฎหมายของออสเตรเลีย
<p>นิยามของไม้ผิดกฎหมาย</p>	<p>ไม้จะถูกพิจารณาว่าผิดกฎหมาย หากถูกนำมา มีไว้ในครอบครอง ขนส่ง หรือค้าขาย ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • โดยละเมิดกฎหมายของรัฐบาลสหรัฐฯ หรือกฎหมายอเมริกันอินเดียน กฎหมายแห่งรัฐหรือกฎหมายต่างประเทศ • โดยไม่จ่ายค่าภาคหลวง ภาษี หรือค่าธรรมเนียมในการตัดโค่นที่เหมาะสม ตามที่กฎหมายแห่งรัฐหรือกฎหมายต่างประเทศเรียกกรอง • โดยละเมิดกฎหมายแห่งรัฐหรือกฎหมายต่างประเทศที่ควบคุมการส่งออกหรือการขนถ่ายไม้ 	<p>ไม้จะถูกพิจารณาว่าผิดกฎหมายเมื่อตัดโค่นโดยฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศที่ ควบคุมการตัดโค่น ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • สิทธิการตัดโค่นไม้ภายในเขตอาณาที่ถูกกฎหมาย • ค่าใช้จ่ายสำหรับสิทธิการตัดโค่น • การตัดโค่นไม้ ซึ่งรวมถึงกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ • สิทธิทางกฎหมายของบุคคลที่สาม • การค้าและศุลกากร ตราบที่ภาคป่าไม้ยังมีเกี่ยวข้อง 	<p>ไม้จะถูกพิจารณาว่าถูกตัดโค่นอย่างผิดกฎหมายก็ต่อเมื่อ ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ‘การตัดโค่นไม้อื่นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับใช้ในที่ (ไม่ว่าจะอยู่ในออสเตรเลียหรือไม้ก็ตาม) ซึ่งไม่ถูกตัดโค่น’
<p>ข้อกำหนดหลัก ได้แก่ ข้อห้าม</p>	<p>การ ‘นำเข้า ส่งออก ขนส่ง ค้าขาย ได้รับ ได้มา หรือซื้อ’ ซึ่งพืช (รวมถึงไม้/ผลิตภัณฑ์) ที่นำมา มีไว้ในครอบครอง ขนส่ง หรือค้าขาย จะผิดกฎหมาย ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โดยละเมิดกฎหมายสหรัฐฯ หรือกฎหมายอเมริกันอินเดียน 2. โดยละเมิดกฎหมายแห่งรัฐหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งป้องกันพืช ควบคุมการลักขโมยพืช ควบคุมการนำพืชไปจากพื้นที่ที่ป้องกันไว้หรือที่กำหนดไว้ หรือควบคุมการนำพืชไปโดย 	<p>ห้ามตั้งแต่การนำไม้ที่ตัดโค่นไม่อย่างผิดกฎหมายหรือผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้จากไม้ผิดกฎหมายเข้าสู่ตลาดเป็นอันดับแรก</p> <p>ไม้จะถูกพิจารณาให้เข้าสู่ตลาดก็ต่อเมื่อไม้นั้นปรากฏอยู่ในตลาดในเชิงกายภาพ ไม่ว่าจะทำการตัดโค่นในอียูหรือนำเข้าและใช้เพื่อจำหน่ายหรือใช้สอยส่วนตัวโดยบริษัท</p>	<p>การนำเข้าไม้หรือผลิตภัณฑ์ไม้ที่ทำขึ้นอย่างผิดกฎหมาย ทั้งโดยตั้งใจ โดยรู้เท่าทัน หรือโดยไม่ประมาทเล็กน้อย เข้าสู่ออสเตรเลียหรือแปรรูปไม้ก่อนที่ปลูกขึ้นภายในประเทศซึ่งทำอย่างผิดกฎหมายในออสเตรเลียนั้น ถือเป็นกรกระทำที่ผิดกฎหมายทางอาชญากรรม</p>

	<p>ปราศจากหรือกระทำการเป็นอันตรงกันข้ามกับการขออนุญาตตามที่กำหนดไว้</p> <p>3. โดยไม่จ่ายค่าภาคหลวง ภาษี หรือค่าธรรมเนียมในการตัดโค่น ตามที่กฎหมายแห่งรัฐหรือกฎหมายต่างประเทศกำหนด</p> <p>4. โดยละเมิดข้อจำกัดภายใต้กฎหมายแห่งรัฐหรือกฎหมายต่างประเทศ ที่ควบคุมการส่งออกหรือการขนถ่ายพืช</p> <p>การนำเข้าไม้/ผลิตภัณฑ์เข้าสู่สหรัฐอเมริกาโดยปราศจากการสำแดง ซึ่งต้องระบุชื่อวิทยาศาสตร์ ราคา ปริมาณ และประเทศแหล่งกำเนิด ถือว่าผิดกฎหมาย</p>		
<p>ข้อกำหนดหลัก ได้แก่ Due Diligence /การให้ความระมัดระวัง</p>	<p>ไม่มีข้อกำหนดทางกฎหมายใดในการปฏิบัติ ‘การให้ความระมัดระวัง’ แต่บทลงโทษสำหรับการละเมิดจะต่ำกว่า หากบุคคล/ธุรกิจ ดำเนินการการให้ความระมัดระวัง</p> <p>การให้ความระมัดระวัง หมายถึง การให้ความสำคัญซึ่งบุคคลที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมเดียวกันนั้นเป็นผู้ปฏิบัติ โดยต้องการกลุ่มหรือบุคคลที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม เช่น การถามคำถาม เพื่อการปฏิบัติอย่างเป็นเลิศซึ่งรับประกันว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมาย</p>	<p>บุคคลผู้นำไม้/ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดอยู่ต้องดำเนินการ Due Diligence บนพื้นฐานของระบบ Due Diligence ที่มีอยู่เป็นประจำ</p> <p>ระบบ Due Diligence ต้องประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของไม้ (เช่น ชนิดพันธุ์ แหล่งที่มา ข้อมูลที่แสดงการตัดโค่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย) 2. ประเมินความเสี่ยงของไม้ที่สร้างขึ้นอย่างผิดกฎหมาย (เกณฑ์สำหรับการประเมิน รวมถึง 	<p>ผู้นำเข้าไม้/ผลิตภัณฑ์และผู้แปรรูปไม้ท่อนภายในประเทศต้องดำเนินการ Due Diligence ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไม้/ผลิตภัณฑ์ (เช่น ชื่อทางการค้า ประเทศหรือบริเวณที่ตัดโค่น ปริมาณและหลักฐานที่ไม้ทำขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย) 2. ประเมินความเสี่ยงของไม้ที่สร้างขึ้นอย่างผิดกฎหมาย (ให้พิจารณา ได้แก่ ความแพร่หลายของการตัดโค่นไม้อย่างผิดกฎหมาย การขัดกัน

		<p>ความแพร่หลายของการตัดโค่นไม้อย่างผิดกฎหมายและความซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทาน)</p> <p>3. บรรเทาความเสี่ยง หากความเสี่ยงที่ระบุไว้เกินกว่าที่จะสามารถเพิกเฉยได้ (เช่น การเรียกร้องข้อมูลเพิ่มเติมหรือการตรวจพิสูจน์ความถูกต้องตามกฎหมายโดยบุคคลที่สาม)</p>	<p>ทางอาวุธ ณ พื้นที่แหล่งกำเนิด ความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์)</p> <p>3. บรรเทาความเสี่ยง หากความเสี่ยงที่ระบุไว้ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่พอประมาณและเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง เช่น การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือการคัดเลือกอุปทานทางเลือก</p> <p>4. ขั้นตอนทางเลือก หลังจากรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทสามารถเลือกใช้ ‘แนวปฏิบัติเฉพาะประเทศ’ หรือเรียกกันอย่างเป็นทางการว่า ‘กรอบกฎหมายด้านไม้’ เช่น ใบอนุญาต FLEGT เพื่ออำนวยความสะดวกกระบวนการ Due Diligence</p>
<p>ผู้ควบคุม</p>	<p>ทุกคนที่นำเข้า ส่งออก ขนส่ง ค้าขาย ได้รับ ได้มา หรือซื้อ ซึ่งไม้/ผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย กล่าวคือ ทุกคนหรือบริษัทในแต่ละจุดของห่วงโซ่อุปทานต้องมีความรับผิดชอบและอาจถูกดำเนินคดีและนำไปสู่บทลงโทษ</p>	<p>บุคคลหรือบริษัท “ที่นำไม้เข้าสู่ตลาดอียูเป็นอันดับแรก” หรือ ‘ผู้ประกอบการ’ ปฏิบัติตามข้อห้ามและข้อกำหนดของ Due Diligence สำหรับไม้ที่ตัดโค่นในอียู บุคคลหรือบริษัทที่จำหน่ายหรือใช้สอยไม้นั้น หลังจากตัดโค่น เรียกว่าผู้ประกอบการ สำหรับไม้ที่ตัดโค่นนอกอียู บุคคลหรือบริษัทผู้ทำหน้าที่เป็นผู้นำเข้า เมื่อไม้ผ่านพิธีการศุลกากรเพื่อการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรีโดยศุลกากรอียูแล้วนั้น จะเรียกว่า ผู้ประกอบการ ความเป็นเจ้าของหรือสัญญา</p>	<p>ธุรกิจที่นำเข้าไม้/ผลิตภัณฑ์สู่ออสเตรเลียและธุรกิจที่มีฐานที่ตั้งอยู่ในออสเตรเลียซึ่งแปรรูปไม้ก่อนที่ปลูกภายในประเทศปฏิบัติตามข้อห้ามและข้อกำหนด Due Diligence</p>

		อนุญาตให้ใช้สิทธิใดๆ ไม่ถือว่าเป็นผู้ประกอบการโดยสิ้นเชิง	
ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม	<p>ทุกผลิตภัณฑ์ ยกเว้น ต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> พันธุ์พืชเพาะปลูกทั่วไป เว้นแต่ต้นไม้และพืชผลเพื่อบริโภคทั่วไป ตัวอย่างพืชเชิงวิทยาศาสตร์ซึ่งใช้เป็นวัตถุทางพันธุกรรมเพื่อทำการวิจัย เว้นแต่ตามที่ระบุไว้ในภาคผนวกของไซเตส (CITES) หรือที่ระบุไว้เป็นชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์หรือเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในกฎหมายรัฐบาลสหรัฐหรือกฎหมายแห่งรัฐ พืชใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์ปลูกเพื่อรักษา หรือปลูกหรือปลูกใหม่ 	<p>บัญชีไม้และผลิตภัณฑ์ที่ได้นิยามไว้ ซึ่งอยู่ในภาคผนวกของ EUTR รวมไปถึง ได้แก่ ไม้เชื้อเพลิง ชิ้นไม้สับ เยื่อและกระดาษและไม้อัด แต่ไม่รวม ได้แก่ ที่นั่ง</p> <p>สมุดพิมพ์ โคมไฟและถ่านไม้</p>	<p>ข้อห้ามสำหรับการนำเข้าหรือแปรรูปไม้ที่ทำขึ้นอย่างผิดกฎหมายใช้กับไม้หรือผลิตภัณฑ์ไม้ทั้งหมด</p> <p>ข้อกำหนดสำหรับดำเนินการ Due Diligence จะใช้กับธุรกิจที่นำเข้าไม้/ผลิตภัณฑ์บางชนิดหรือที่แปรรูปไม้ที่ปลูกภายในประเทศเท่านั้น รายการไม้/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด Due Diligence ('ผลิตภัณฑ์ไม้ที่ถูกรับประกัน') สามารถดูได้จากตาราง 1 ของกฎระเบียบห้ามการทำไม้ผิดกฎหมาย ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2013 ซึ่งรวมไปถึงไม้แปรรูป ไม้อัด เยื่อ กระดาษ ที่นั่งและเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้อื่นๆ ด้วย</p> <p>ข้อยกเว้น ข้อกำหนด Due Diligence ไม่ได้ใช้กับผลิตภัณฑ์ไม้ที่ถูกรับประกัน หากผลิตภัณฑ์ในปัญหานั้นมีมูลค่าทางศุลกากรรวมกันน้อยกว่า 1,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือทำมาจากวัตถุดิบรีไซเคิล</p>
การบังคับใช้และบทลงโทษ	<p>แผนกบริการตรวจสอบการนำเข้าสัตว์และพืช กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ ดำเนินการสำแดงสินค้าเข้าและทำงานร่วมกับแผนกประมงและสัตว์ป่า กระทรวงมหาดไทย เพื่อสอบสวนกรณีพืชผิดกฎหมาย โดยได้รับการสนับสนุนจากแผนกศุลกากรและการป้องกันชายแดน กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ</p>	<p>EUTR บังคับใช้โดย 'เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ' ในแต่ละประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ระดับบทลงโทษต้องจัดทำในระดับประเทศสมาชิก แต่ต้องมีประสิทธิภาพพอเหมาะ และสามารถบังคับใช้ได้ บทลงโทษที่บังคับใช้นี้จะแตกต่างกันออกไปทั่วอียู โดยรวมเอาการปรับ</p>	<p>พระราชบัญญัติห้ามทำไม้ผิดกฎหมายบังคับใช้โดยกระทรวงเกษตรแห่งออสเตรเลีย หากศาลพบว่าธุรกิจละเมิดข้อห้าม โทษสูงสุดคือจำคุกเป็นเวลา 5 ปี และ/หรือปรับ 85,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เป็นรายบุคคล และ/หรือ ปรับ 425,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย สำหรับบริษัทหรือนิติบุคคล</p>

	<p>บทลงโทษทั้งทางแพ่งและอาญานั้นมีความเป็นไปได้ เช่นเดียวกับ การยึดไม้/ผลิตภัณฑ์ ซึ่งบทลงโทษขึ้นอยู่กับกรณีที่บุคคลนั้นกระทำการละเมิดอย่างรู้เท่าทัน หรือไม่รู้เท่าทัน หากกระทำการละเมิดนั้นอย่างไม่รู้เท่าทันและบุคคล/บริษัทดำเนินการให้ความระมัดระวังรอบคอบ อาจลดระดับบทลงโทษได้</p> <p>บทลงโทษทางอาญากรรมประกอบด้วยการปรับ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับบริษัท และการจำคุก 5 ปี พร้อมยึดสินค้านั้น</p>	<p>การจำคุกเพื่อห้ามทำการค้า การยึดทรัพย์สิน และการกำจัดไม่ผิดกฎหมายไว้ด้วย</p>	<p>ในกรณีที่ฝ่าฝืนข้อกำหนด Due Diligence จะได้รับโทษทางแพ่ง</p>
--	---	---	---



การตีพิมพ์ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดย UK aid จากรัฐบาลสหราชอาณาจักร ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียวและไม่ส่งผลใดๆ ต่อนโยบายอย่างเป็นทางการของรัฐบาลสหราชอาณาจักร

แหล่งข้อมูลจาก

